

## กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง)

ในราย นายม่วง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระทำผิดวินัยในเรื่อง กระทำอนาจารเด็กหญิงชาว นักเรียนชั้น ม.๒/๔ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนโดยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เหตุเกิดบริเวณป้อมยามหน้าโรงเรียน โดยได้ใช้หวีแหย่ไปในเสื้อยกทรงและดันไปโดนที่นม และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เหตุเกิดที่ห้องฝ้ายปกครอง บริเวณโต๊ะทำงานของนายม่วง โดยใช้มีील้วงเข้าไปในเสื้อบิ่บหัวนมและขยำ

ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เด็กหญิงชาวมาโรงเรียนสายและพบกับนายม่วงที่หน้าประตูโรงเรียน นายม่วงให้เด็กหญิงชาวมาพบที่ป้อมยามหน้าโรงเรียน โดยในวันนี้แต่งกายชุดกีฬา เสื้อสีเหลือง กางเกงวอร์ม ใส่เสื้อเกาะอกสีดำซึ่งผิดระเบียบของโรงเรียน นายม่วงได้บอกให้เด็กหญิงชาวหยิบหวีและของในกระเป๋าเสื้อออกมาซึ่งมียาตม ลิปมัน กระจก ออกจากกระเป๋ามาวางที่บนโต๊ะในป้อมยาม หลังจากนั้นนายม่วงใช้หวีแหย่เข้าไปในเสื้อยกทรงและดันไปโดนที่นม และจากนั้นนายม่วงได้นำเด็กหญิงชาวให้มาพบในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ หลังเวลาอาหารกลางวัน ที่ห้องปกครอง นายม่วงบอกว่าตอนนี้ในห้องคนเยอะยังคืนให้ไม่ได้ จะไม่เหมาะสมมาหลังเลิกเรียน เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. เด็กหญิงชาวได้เข้าไปพบนายม่วงอีกครั้งในห้องฝ้ายครองนายม่วงได้ถามข้อมูลต่าง ๆ และได้หยิบหวีจากกระเป๋าเสื้อและทำเหมือนครั้งแรกพอดีขณะนั้นนางแดงเดินเข้ามาในห้อง นายม่วงจึงได้เอาหวีออกจากหน้าอกและบอกเด็กหญิงชาวจัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยและขอเบอร์โทรศัพท์เด็กหญิงชาวได้ให้เบอร์โทรศัพท์บ้านป่าและเบอร์มือถือของตน จากนั้นนายม่วงถามว่าได้ทำผิดระเบียบของโรงเรียนอะไรบ้างหรือเปล่า ถามว่าเจาะสะดือไหม เด็กหญิงชาวก็เปิดสะดือให้ดู ถามว่าเจาะลึนไหม เด็กหญิงชาวก็แกล้งลึนให้ดู จากนั้นก็สั่งให้เด็กหญิงชาวปลดกระดุมเสื้อ ๒ เม็ด โดยเด็กหญิงชาวคิดว่านายม่วงจะตรวจดูเสื้อซั้บในว่าผิดระเบียบหรือไม่ แต่นายม่วงกลับใช้มีील้วงเข้าไปในเสื้อและบิ่บหัวนมด้านขวาและเปลี่ยนมาข้างซ้ายและขยำ เด็กหญิงชาวถามว่าอะไรหรือคะ นายม่วงบอกว่าดูว่าเจาะหัวนมหรือไม่ หลังจากนั้นก็บอกให้ทำตัวดี ๆ แล้วก็หยิบโทรศัพท์คืนให้ และยังอบรมต่อก่อนที่จะปล่อยกลับบ้าน และนัดให้มาพบอาทิตยั่ละ ๑ ครั้ง

ความผิด มาตรา ๙๔ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณี กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา

มติ ก.ค.ศ. ลงโทษปลดออกจากราชการ

หมายเหตุ อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือ กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดพิมพ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๐